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Efni: Erindi stjórnar foreldrafélags Varmárskóla varðandi heildarúttekt á öllu húsnæði 

Varmárskóla. 

 

Samkvæmt bókun fulltrúa foreldra í skólaráði 07.03.2019 vegna skýrslu frá Eflu 22.02.2019, 

óskum við eftir að eftirfarandi verði tekið fyrir á fundi bæjarstjórnar Mosfellsbæjar: 

 

Fulltrúar foreldra ítreka nauðsyn á heildarúttekt á húsnæði skólans frá verkfræðistofunni Eflu  

eins og fundað  hefur verið um með aðkomu skólastjórnenda, yfirmanna bæjarins ásamt 

bæjarstjóra. Við bendum á að verklokaskýrsla þessi er eingöngu um hluta þeirra skemmda sem 

fram komu í sjónrænni skoðun “innliti” vorið 2017 sbr. neðangreint. 

 

Tekið er sérstaklega fram af skoðunarmönnum Eflu vorið 2017 að það sé fyrsta skref í nánari 

úttekt eða mælingum. 

Skorum við því á bæjaryfirvöld að standa við gefin fyrirheit um heildarúttekt á skólahúsnæði 

Varmárskóla þannig að allri óvissu um óværu sé eytt. 

Virðingarfyllst, 

Stjórn Foreldrafélags Varmárskóla 


